

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2021;

Thời gian tổ chức Đại Hội: khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28/06/2023.

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Hội trường Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn - Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

**I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**1/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự Đại hội.

**2/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người ủy quyền như sau:

Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút có **22** cổ đông và người được ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.600.780** cổ phần, chiếm **83,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thủ tục đăng ký và ủy quyền thực hiện đúng quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

**3/ Ông Lại Thanh Xuân Quang** giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

• **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – Chủ tọa.
2. Bà Lê Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thao – Thành viên HĐQT – không tham dự do đi công tác.

• **Ban thư ký:**

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

• **Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

4/ Ông Lại Thanh Xuân Quang thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua quy chế với: tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội tán thành.*

5/ Ông Lại Thanh Xuân Quang công bố chương trình nghị sự của Đại hội.

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:**

### **1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:**

#### **1.1 Ban kiểm soát: Ông Trần Đình Thông – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo:**

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty năm 2023.

#### **1.2 Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo:**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.
- Tờ trình về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm, chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình về tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

### **2. Thảo luận các báo cáo và trình bày ý kiến của Cổ đông:**

Đại hội tiến vào phần trao đổi thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa đoàn.

- Cổ đông Nguyễn Văn Hương có 2 ý kiến:

Một là Công ty phải tôn trọng và bình đẳng giữa các cổ đông với nhau. Tôi trước đây là Cán bộ nhà nước, hiện giờ là cổ đông, cũng được có tiếng nói của mình nhưng tôi thấy mình không được tôn trọng. Mấy năm nay tôi đều không nhận được thư mời họp ĐHCĐ, chỉ khi xem trên trang web công ty mới biết.

Hai là Công ty phải trung thực và chuyên nghiệp. Một nhà đầu tư khi bỏ tiền vào doanh nghiệp thì phải có chất xám, có phương án kiếm tiền cho cổ đông. Đề nghị công ty báo cáo phải minh bạch, rõ ràng, tôi thấy công ty toàn hứa hẹn mà không có kết quả, không triển khai thực hiện, nếu làm không được thì đừng vạch vẽ ra phương hướng đường lối.

- Ông Nguyễn Quốc Đại trả lời:

Ý đầu tiên tôi xin khẳng định là Công ty luôn đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả mọi cổ đông. Tôi xin thông tin cho quý cổ đông là toàn bộ cổ phiếu của Công ty đang được lưu ký trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), khi tổ chức Đại Hội Công ty phải gửi thông báo cho VSD xin chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/04/2023, sau đó VSD sẽ gửi về danh sách cổ đông tại ngày chốt kèm theo các thông tin cá nhân của Cổ đông có lưu ký. Phòng Kế toán sẽ lập danh sách gửi thư mời họp và tài liệu cho toàn bộ 122 cổ đông theo đúng thông tin địa chỉ trên danh sách trên theo hình thức gửi thư nhanh có đảm bảo tại Bưu Điện. Đồng thời, Cty cũng công bố thông tin thư mời họp trên trang web sashoco.vn cũng như trên cổng thông tin của UBCKNN và Sở GDCK HN tại cùng ngày.

Trường hợp quý Cổ đông không nhận được thư mời họp có thể do hai nguyên nhân. Một là địa chỉ trên dữ liệu lưu ký chứng khoán của cổ đông tại VSD đã cũ, chưa được cập nhật, cổ đông đã di chuyển sang chỗ ở khác... dẫn đến địa chỉ không chính xác. Trong trường hợp này cổ đông liên hệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD để điều chỉnh cập nhật lại thông tin cá nhân hoặc liên lạc với phòng Kế toán để được hỗ trợ. Nguyên nhân thứ hai là địa chỉ đã

đúng nhưng thư mời vẫn không gửi đến được cho cổ đông do không có người nhận ở nhà, không tìm được địa chỉ, nhà đóng cửa...thì vấn đề nằm ở khâu phát thư của Bưu Điện. Một số thư không gửi được sẽ bị trả hoàn về Cty, số lượng thư như vậy hiện nay là không nhiều, đa số thư là không bị trả hoàn. Chúng tôi cũng đã có ý kiến với Bưu điện về việc cổ đông thông báo rằng không nhận được thư và họ sẽ kiểm tra lại.

Do đó, tôi cho rằng Cty đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp luật về trình tự, thủ tục gửi thư mời họp cho Cổ đông. Chúng tôi lấy làm tiếc khi quý cổ đông không nhận được đầy đủ thư mời và tài liệu, mong rằng cổ đông sẽ thường xuyên theo dõi thông tin chính thức trên website Công ty cũng như cập nhật lại địa chỉ cho VSD nếu có sự thay đổi.

Ý kiến thứ hai tôi xin thông tin là kể từ khi có Quyết định thu hồi đất số 1968/QĐ-UBND ngày 28/05/2021, Công ty đã thường xuyên tham khảo ý kiến của Luật sư, từng bước tiến hành thủ tục khiếu nại quyết định trên vì có nhiều điểm chưa phù hợp với quy định Pháp luật. Chúng tôi cũng liên tục làm việc, gửi công văn cho UBND TP, Sở TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất để xin phép được tiếp tục thuê đất/gia hạn thời hạn thuê đất trong suốt nhiều năm qua. Gần đây, chúng tôi có tham gia vào buổi đối thoại với Phó chủ tịch UBND TPHCM và các Sở ban ngành, tiếp tục nêu lên ý kiến của mình về vấn đề này. Đây là một quá trình đấu tranh pháp lý lâu dài và nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi cũng đã đang làm hết sức mình, cố gắng để giữ được mảnh đất này cho Công ty. Hiện nay chưa đạt được kết quả khả quan không có nghĩa là chúng tôi thiếu trách nhiệm hay lơ là với nhiệm vụ của mình.

Vấn đề về kết quả hoạt động kinh doanh bị lỗ, năm 2022 sau khi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đối tác đã đề nghị trả mặt bằng hoặc giảm tiền thuê do quá khó khăn, trong đó đối tác lớn nhất của chúng ta là Công ty Thành Bưởi cũng xin giảm 50% tiền thuê cả năm, vì vậy doanh thu không những không tăng mà còn giảm so với năm trước. Tôi cũng đã thử nghiên cứu tìm hiểu về các phương án khác như tận dụng mặt bằng trống để cho thuê bãi giữ xe hơi nhưng cũng không thực hiện được do chi phí quá cao (như PCCC), thu hồi vốn chậm và không biết tình hình pháp lý về đất đai ảnh hưởng các phương án kinh doanh như thế nào. Các đối tác mới muốn thuê mặt bằng của Công ty thì bị vướng không làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh được do Sở kế hoạch và Đầu tư không cấp. Hầu như chúng tôi chỉ có thể cho những công ty hoặc cá nhân nhỏ lẻ thuê diện tích ít ỏi, doanh thu từ các đối tác này là không đáng kể. Bên cạnh đó chi phí tiền thuê đất của Cty là hơn 4,5 tỷ đồng của năm 2022 chiếm gần 70% tổng chi phí khiến cty rất chật vật để kiếm đủ tiền nộp thuế. Công ty cũng vừa nhận được thông báo mới nhất của Chi cục thuế Quận 10, do UBND TPHCM có quyết định tăng Hệ số điều chỉnh giá đất nên tiền thuê đất năm 2023 của Công ty lên tới hơn 13,1 tỷ đồng, bằng 2,88 lần so với năm 2022, chúng tôi vẫn chưa biết phải xoay sở như thế nào.

- Ông Lại Thanh Xuân Quang – Kế toán trưởng có trình bày thêm về tình hình tài chính của Công ty trên Báo cáo tài chính 2022. Vừa rồi phòng KT cũng phải có công văn giải trình và lên làm việc với Cục thuế TPHCM về vấn đề chi phí cao hơn nhiều so với doanh thu. Ông Quang cũng trình bày lại quy trình, thủ tục gửi thư mời họp và tài liệu cụ thể cho cổ đông được nắm.

- Cổ đông Trần Thị Hay ý kiến là Công ty mình có miếng đất tốt quá, rộng quá, tưởng sẽ làm được rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng. Hi vọng các cổ đông phụ một tay, hỗ trợ cty tìm kiếm đối tác thuê mặt bằng để có thêm thu nhập. Ngoài ra Công ty có thể bổ sung địa chỉ mail, số điện thoại của cổ đông để có thể dễ dàng liên lạc với cổ đông hơn.

### **3. Phần biểu quyết của Đại hội**

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho các Cổ đông, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết. Sau khi cổ đông biểu quyết xong, Đại hội giải lao trong vòng 20 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm biểu quyết, Đại hội có số cổ đông và người đại diện tham dự là 22 người, đại diện cho 2.600.780 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, Ông Lại Thanh Xuân Quang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		CP biểu quyết	Tỉ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %	CP biểu quyết	Tỷ lệ %
01	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	2.590.180	99,59%			10.600	0,41%
02	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022.	2.592.080	99,67%			8.700	0,33%
03	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	2.592.080	99,67%			8.700	0,33%
04	Đề xuất của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023.	2.592.080	99,67%			8.700	0,33%
05	Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm.	2.592.610	99,69%			8.170	0,31%
06	Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	2.594.510	99,76%			6.270	0,24%

#### 4. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a. Ông **Lại Thanh Xuân Quang**, đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội.

b. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn với tỷ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

Ông **Nguyễn Quốc Đại** thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và Biên bản Đại hội được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**Ban thư ký Đại hội**



**Lại Thanh Xuân Quang**



**Chủ tọa**

**Nguyễn Quốc Đại**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Trụ sở: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300396916 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi lần thứ 4 ngày 06/07/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút Thứ Tư ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn.

Số cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 22 cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng số lượng cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 2.600.780, chiếm 83,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2023 tại Công ty cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông Lại Thanh Xuân Quang Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.600.780 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.590.180 CP, chiếm tỉ lệ | 99,59% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 10.600 CP, chiếm tỉ lệ    | 0,41%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.600.780 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.592.080 CP, chiếm tỉ lệ | 99,67% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 8.700 CP, chiếm tỉ lệ     | 0,33%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

### 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.600.780 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.592.080 CP, chiếm tỉ lệ | 99,67% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không có ý kiến:          | 8.700 CP, chiếm tỉ lệ     | 0,33%  | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:  | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

### 4. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISIC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- |  |                           |        |                             |
|--|---------------------------|--------|-----------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 2.600.780 CP              |        |                             |
| - Số cổ phần tán thành:                | 2.592.080 CP, chiếm tỉ lệ | 99,67% | cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ phần không tán thành:          | 0 CP, chiếm tỉ lệ         | 0,00%  | cổ phần có quyền biểu quyết |

- Số cổ phần không có ý kiến: 8.700 CP, chiếm tỉ lệ 0,33% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

**5. Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.600.780 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.592.610 CP, chiếm tỉ lệ 99,69% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.170 CP, chiếm tỉ lệ 0,31% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

**6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.600.780 CP
- Số cổ phần tán thành: 2.594.510 CP, chiếm tỉ lệ 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không có ý kiến: 6.270 CP, chiếm tỉ lệ 0,24% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn được lập vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100% và không có ý kiến gì khác./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Chủ tọa

Trưởng ban

Thành viên



Nguyễn Quốc Đại

Lại Thanh Xuân Quang

Nguyễn Thị Hồng Thanh